

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_PF_010_S2
ชื่อตาราง	ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน
ความถี่ของข้อมูล ความถี่รายเดือน ความถี่รายปี ค่าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความถี่รายปี 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	สถิติค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน เป็นตัวเลขแสดงถึงความเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่ายรัฐบาล เป็นการจำแนกค่าใช้จ่ายออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงานที่รัฐบาลจะดำเนินการในแต่ละด้าน หรือตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ตามคู่มือ GFS ฉบับปี 2001 ภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ข้อมูลค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน ประกอบด้วย 10 ลักษณะงาน ได้แก่ 701 การบริหารทั่วไปของรัฐ 702 การป้องกันประเทศ 702 การรักษาความสงบภายใน 704 การเศรษฐกิจ 705 การสิ่งแวดล้อม 706 การเคหะและชุมชน 707 การสาธารณสุข 708 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 709 การศึกษา 710 การสังคมสงเคราะห์  ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน ครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลกลางเท่านั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากงบประมาณปัจจุบันและค่าใช้จ่ายปีก่อน (งบเหลือปี) และนับรวมรายจ่ายจากการดำเนินงานและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร แต่ไม่นับรวมรายจ่ายการถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งถูกแยกออกมาจากค่าใช้จ่ายไปปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสด รวมทั้งไม่รวมการชำระคืนเงินกู้ และรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง  วิธีการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลเป็นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสด ดังนั้น ข้อมูลจึงครอบคลุมเฉพาะธุรกรรมของรัฐบาลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น จะไม่รวมธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน  ข้อมูลค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน ได้รับข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMS และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งจัดเก็บโดยใช้เกณฑ์เงินสดเป็นรายเดือน ส่วนข้อมูลการกู้ยืมและการชำระคืนเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ใช้ข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ  วิธีประมวลผลข้อมูล นำข้อมูลค่าใช้จ่ายรัฐบาล ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่านระบบ GFMS มาจำแนกลักษณะงาน ตามคู่มือ GFS ฉบับปี 2001
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย <a href="https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=767&amp;language=th">https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=767&amp;language=th</a>
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับปรุงตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2  
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค  
โทร 0-2283-6880